

Những bông hoa dâng Bác

MỘT ngày tháng 4 vừa qua, trên đường đi học về, em Nguyễn Văn An, học sinh Trường THCS Lăng Ngâm, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) nghe thấy tiếng kêu cứu của các em nhỏ gần khu vực Cầu Mương, thôn Môn Quảng (Lăng Ngâm, Gia Bình). Dùng hết sức chạy thật nhanh về phía có tiếng kêu cứu, An nhìn thấy một em nhỏ đang bị đuối sức giữa dòng nước sâu. Không chút do dự, An dũng cảm lao xuống cứu được em nhỏ là Lưu Ngọc Châm (học sinh Trường Tiểu học Lăng Ngâm) và đưa lên bờ an toàn. Hành động đẹp của Nguyễn Văn An được Hội đồng Đội huyện Gia Bình tuyên dương, khen thưởng.

Trao đổi với Tổng phụ trách Đội nhà trường, chúng tôi được biết, từ đầu năm học 2020-2021, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội, liên đội đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Thông qua đó, nhiều việc làm tốt, gương điển hình trong các em đội viên, học sinh được nhân rộng và lan tỏa. Hành động đẹp của Nguyễn Văn An là một trong những dẫn chứng cụ thể cho hàng trăm nghìn việc tốt, hành động đẹp của đội viên, thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

Ở tỉnh Bình Phước, Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia. Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong các hoạt động của đội như: Em Đinh Tú Bình, học sinh Trường THCS Tân Thành (huyện Bù Đốp), là tấm gương chăm ngoan, học giỏi, đội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào đoàn, đội, được tuyên dương Châu ngoan Bác Hồ toàn quốc, vinh dự nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2019-2020; em Trần Mai Thanh Thảo, học sinh Trường THCS An Lộc (thị xã Bình Long), được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn với danh hiệu Chi

huy đội giỏi xuất sắc; em Thái Đình Nhân, học sinh Trường Tiểu học Đa Kìa (huyện Bù Gia Mập), nhận được 50 triệu đồng trả lại người đánh mất... Đó là những dẫn chứng cụ thể trong số hơn 140.000 đội viên, nhi đồng trong toàn tỉnh được tặng danh hiệu Châu ngoan Bác Hồ các cấp.

Không chỉ ở những tổ chức đội nêu trên, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” là phong trào xuyên suốt, nội dung bao trùm nhiều mặt công tác quan trọng của các cấp đội trong nhiều năm qua. Theo lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, phong trào được triển khai hiệu quả, tạo môi trường, điều kiện giáo dục thiếu nhi phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức, lòng yêu nước, lối sống đẹp, sức khỏe, thẩm mỹ và kỹ năng trong cuộc sống để đạt được danh hiệu Châu ngoan Bác Hồ. Trong 5 năm qua, thực hiện nội dung của phong trào, thiếu nhi Việt Nam đã cụ thể hóa thành nhiều chương trình, phong trào, hoạt động như: “Dùng sĩ nghĩn việc tốt”; “Kế hoạch nhỏ”; “Hoa điểm 10”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Áo lụa tặng bà”; “Bạn giúp bạn”; “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”...

Từ thực hiện phong trào, có hơn 12 triệu thiếu nhi trong cả nước tham gia hành trình đến các “địa chỉ đỏ”, định kỳ tổ chức sinh hoạt dưới cờ hằng tuần; hơn 160.000 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học tập, nghiên cứu sáng tạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao duy trì và hoạt động hiệu quả; hơn 41.500 công trình măng non, sân chơi, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” được trao tặng; hơn 1,6 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ với tổng trị giá 626 tỷ đồng. Đặc biệt, có hơn 5,6 triệu em thiếu nhi hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên; hơn 24,8 triệu đội viên được tuyên dương Châu ngoan Bác Hồ các cấp. Đó là những bông hoa người tốt, việc tốt của đội viên, thiếu nhi Việt Nam dâng Bác kính yêu.

MINH HUỆ